



ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

วิทยาศาสตร์ดุष्ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คำประกาศเกียรติคุณ

คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

วิทยาศาสตร์ดุष्ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเห็นว่า คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างของนักบริหารในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Role of the Chairman หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก เป็นต้น

ปัจจุบันคุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ที่ปรึกษากรรมการให้แก่องค์กรต่าง ๆ อาทิ สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บริหารจัดการจนมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศนับหมื่นล้านบาท เป็นผู้นำด้านการผลิตเยื่อและกระดาษพิมพ์เขียว ตรา ดับเบิล เอ ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านวัตถุดิบ ได้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีการปลูกต้นกระดาษบนคันนา ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริมที่ยั่งยืนแก่สังคมชนบท ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและมีแนวคิด “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” จึงได้สร้างพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ด้วยของเหลือจากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษเพื่อใช้ในโรงงานและขยายสู่ชุมชนกว่า ๔ แสนครัวเรือน ดับเบิล เอ สร้างธุรกิจด้านพลังงานและพลังงานทดแทนภายใต้แนวคิด “ปลูกพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต” เพื่อให้เป็นพลังงานทดแทนทางเลือก ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพลังงานใช้เองจากพืชพลังงาน ได้แก่ การปลูกต้นพลังงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการปลูกหญ้า เนเปียร์ มันสำปะหลัง เพื่อให้มีวัตถุดิบในการผลิตที่ยั่งยืนนำไปผลิตเอทานอลและส่งต่อไปผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ E85 รวมทั้งริเริ่มพัฒนาแนวคิดรถเพื่อสิ่งแวดล้อม “Double A NGV Trucks” เพื่อศึกษาตัวอย่างโมเดลความสำเร็จในการพัฒนาและการบริหารจัดการรถบรรทุกที่ติดตั้งและใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซ NGV และล่าสุดได้พัฒนา นวัตกรรมรถบรรทุกเชื้อเพลิง ๒ ระบบ “Trucks FE85” ที่สามารถใช้ได้ทั้ง NGV และน้ำมัน E85 เป็นรายแรกในประเทศไทย

โดยที่คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นผู้บริหารที่ได้นำความรู้ความสามารถ มีหัวใจของนักพัฒนาเพื่อการเติบโตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนภายในเมืองให้สะดวกสบาย ปลอดภัย มีสุขภาพดี ตลอดจนการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป สภาวิทยาลัยเซาร์ฮีสท์บางกอกจึงเห็นสมควรมอบ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นเกียรติสืบไป



ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

คุณปริยนาถ สุนทรวาทะ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

คำประกาศเกียรติคุณ

คุณปริยนาถ สุนทรวาทะ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเห็นว่า คุณปริยนาถ สุนทรวาทะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างของนักบริหาร ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

คุณปริยนาถ สุนทรวาทะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน หลักสูตรวิทยาการจัดการพลังงาน หลักสูตร Directors Accreditation Program หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตร Advance Management, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา, และหลักสูตร Strategic Finance, IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ปัจจุบันคุณปริยนาถ สุนทรวาทะ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และเคยดำรงตำแหน่งอื่น ๆ อาทิ ผู้จัดการด้านการเงินและการบริหาร บริษัท ดีทีแฮล์ม แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภานายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น

คุณปริยนาถ สุนทรวาทะ เริ่มงานที่บริษัท พี.กริม ในตำแหน่ง Chief Financial Officer (CFO) และได้ นำพาบริษัทผ่านวิกฤต “ต้มยำกุ้ง” ในปี ๒๕๔๐ โดยพยายามทุกวิถีทางในการไม่ปลดคนงานออก อีกทั้งพนักงาน บางส่วนยอมลดเงินเดือนของตัวเอง เพื่อให้บริษัทอยู่รอด คุณปริยนาถ มีบทบาทสำคัญในการปรับโครงสร้างหนี้ของ บริษัทและด้วยการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและรอบคอบ ทำให้ บริษัท พี.กริม ก้าวผ่านวิกฤติที่ร้ายแรงนี้ได้ และทำให้คุณปริยนาถ สุนทรวาทะ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง CEO ของบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ ได้ แม้จะไม่ได้เรียนมาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ตาม แต่ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการ การ จัดทำไฟแนนซ์หาเงินกู้เพื่อสร้างโรงไฟฟ้ามาเป็นเวลานาน ทำให้คุณปริยนาถ สุนทรวาทะ เรียนรู้การจัดการ การ สร้างโรงไฟฟ้าได้ดี ไม่แพ้ผู้ที่จบมาทางด้านวิศวะ หรือ พลังงานสายตรง

คุณปริยนาถ สุนทรวาทะ เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ ที่เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า ๒๐๐ แห่ง ในประเทศไทย และยังลงทุนด้านพลังงานสะอาดให้กับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอีกไม่น้อย อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารที่มี วิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ นำพาองค์กรให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความโดดเด่นในระดับภูมิภาคจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากองค์กรระดับชาติและนานาชาติ ๓ ปีติดต่อกัน ได้แก่ ปี ๒๕๖๐ รางวัล IEEE PES Thailand Chapter Woman in Power Award ปี ๒๕๖๑ รางวัล Top CEO of the year Award จาก Influential Brand Institution และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี ๒๕๖๒ นี้ บริษัท พี กริม เพาเวอร์ จำกัด โดยการนำของคุณปริยนาถ สุนทรวาทะ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จหลายรางวัล อาทิ รางวัล CEO of the year จาก Asia Power Magazine รางวัล The Most Outstanding Company in Thailand และรางวัล ASEAN Business Awards เป็นต้น

โดยที่คุณปริยนาถ สุนทรวาทะ เป็นผู้บริหารสุภาพสตรีที่มีความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการ มีอุปนิสัยรักกิจการคดโกง และความไม่ซื่อสัตย์ โดยให้ความสำคัญต่อการทำงานที่โปร่งใส ตรงไปตรงมา มุ่งเน้นการ ทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นและดึงส่วนที่ดีของคนออกมาทำงานร่วมกันเพื่อองค์กร มุ่งผลลัพธ์ของงานเป็น สำคัญ รวมทั้งให้ความจริงใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรในองค์กร และในสังคมทั่วไป โดยยึดแนวคิดที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ใน ภูมิภาคอาเซียน สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงเห็นควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การจัดการ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป